

Market Update: ติดย่อยราย ชม. ได้บ้าง ที่แนวต้าน 1574-1575 จุด



SET INDEX รายสัปดาห์รักษากรอบการแกว่งตัวไว้ในช่วง 1555-1585 จุด ป้ายนี้คาดว่าจะยังไม่ข้ามแนวต้าน 1575 จุด เป็นรอบทยอยฟื้นตัวที่จะมีติดแนวต้าน ราย ชม. ได้บ้าง แต่ตราบที่ไม่กลับลงไปต่ำกว่า 1567 จุด รอบหลัก คือ ฟันตัว **S50U17** Low ไม่หลุด 994 จุดขึ้นต่อ แม้ว่าจจะติดราย ชม. ที่ 996 จุดได้บ้าง

กลยุทธ์ S50U17: ข้าม 995 จุดได้ มีแนวต้านหลัก 998-1000 จุด

- ต้นทุนถือ Long 991-995 จุด และ 998-998.50 จุด ถือรอทำกำไรที่แนวต้าน 998 จุด และ 1000 จุด **ตัดขาดทุนกรณีปิดหลุด 993 จุด**

แนวรับ		แนวต้าน	
994**	993*	996**	998*

Mid-Day Trading



PDI: ราคารักษาภาพการขึ้นได้ค่อนข้างดี คาดได้เห็นการขึ้นทำ High ใหม่ ตามกรอบการแกว่งตัวของ Uptrend channel



TISCO: ราคาติดตัวขึ้นมาหลังเกิดสัญญาณ Bullish divergence กับ RSI กรณีรอบป้ายสามารถปิดเหนือ 71.25 บาท ยืนยันภาพฟันตัว

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อหรือควรเชื่อว่าจะมีความน่าเชื่อถือ และหรือมีความถูกต้อง / อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (มหาชน)Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน